

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.73 แนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค ตลาดเกาเขติดทำที่กนง.พรั่งนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มี.ค. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาท เปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.73 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.77 บาท/ดอลลาร์

วันนี้เงินบาทยังมีแนวโน้มไปในทิศทางที่อ่อนค่า เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งช่วงนี้ต้องติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) ของสหรัฐ รวมทั้งปัจจัยในประเทศ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พรั่งนี้ ซึ่งแม้จะคาดว่ากนง.ยังคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ 0.50% แต่ตลาดรอดูท่าทีของ ธปท.ว่าจะมีความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อมากน้อยเพียงใด

"ช่วงนี้บาทยังอ่อนค่าตามภูมิภาค ตลาดรอดูบอนด์ยีลด์สหรัฐ และดูว่า กนง.พรั่งนี้ จะมีมีท่าทีต่อเรื่องเงินเฟ้ออย่างไร" นักบริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.65-33.85 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (28 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.34391% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ0.53948%

#### \* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 123.63 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 124.26 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0995 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.0982 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 33.709 บาท/ดอลลาร์
- 'สทท.'จับปลดล็อกเปิดรับต่างชาติเที่ยวไทย 16 ล้านคน 'สุพัฒนพงษ์'มั่นใจ 10 มาตรการช่วยครอบคลุมทุกกลุ่ม ส.อ.ท.และรัฐบาลดึงเอกชนช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจ 'สุชาติ'เซ็นเอ็มโอยูส่งแรงงานไปซาอุฯ
- "นายกฯ" เน้นย้ำคุม "โควิด" ระบดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกฝ่ายต้องยึดมาตรการ VUCA อย่างเข้มงวด เน้นลดเสี่ยงทุกกิจกรรม หวังกดตัวเลขผู้ติดเชื้อลง สธ.เน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล กำชับก่อนกลับบ้าน "Self-Clean up" เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. กทม.หารือจัดกิจกรรมวันนี้ จ่อไฟเขียวตีเอ็มแอลกอฮอล์ "เชียงใหม่" คุมไม่ไหว ประกาศล็อกดาวนส์กักโควิด-19 พุง
- นักลงทุนยังติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเจรจาแบบพบหน้ากันที่ตุรกีในวันนี้ (29 มี.ค.)
- บิตคอยน์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 47,000 ดอลลาร์ในวันนี้ และระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดย ณ เวลา 00.40 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์พุ่งขึ้น 6.09% สู่ระดับ 47,588.75 ดอลลาร์ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Coinbase การดีดตัวขึ้นในวันนี้ ส่งผลให้บิตคอยน์พุ่งขึ้น 2% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ และระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2564 นักวิเคราะห์ระบุว่า การที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มมีการออกมาตรการคุมเข้มการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีได้ทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในวอลล์สตรีท (28 มี.ค.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลง หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ 10 ปีแบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 1,940 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (27 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ ราคาทองยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์

- แบงก์ ออฟ อเมริกาคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ย. และก.ค. และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมทุกครั้งหลังจากนั้นถึงสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ นักลงทุนยังเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพ.ค.

ทั้งนี้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 76.8% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 3-4 พ.ค. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 32.9% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

- นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวต่างประเทศคาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 460,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 3.7%

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับคำแนะนำเพื่อการลงทุนหรือการตัดสินใจอื่น ๆ เท่านั้น และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้